



Sales Sheet – เงินฝากพื้นฐาน

ชื่อผลิตภัณฑ์	เงินฝากพื้นฐาน
ประเภทผลิตภัณฑ์	ออมทรัพย์
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และสูงสุด	ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี	0.25% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดูข้อมูลล่าสุดได้ที่ www.kasikornbank.com)
ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย	คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน (จำนวนเงิน x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันที่ฝาก) / 365
ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย	จ่ายดอกเบี้ยเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม
เงื่อนไขหลัก	<ul style="list-style-type: none"> - บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย - มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ฝาก หรือเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ - มีบัญชีเงินฝากพื้นฐานได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น (กรณีเคยมีบัญชีเงินฝากพื้นฐานและปิดบัญชีไปแล้ว สามารถเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานใหม่ได้) - ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นได้ <p>หมายเหตุ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปรับสถานะบัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มียอดเงินฝากเฉลี่ยเกิน 50,000 บาทต่อเดือน 2. ผลรวมของยอดเงินเข้าบัญชี หรือผลรวมของยอดเงินออกจากบัญชีเกิน 50,000 บาทต่อเดือน 3. กรณีบัญชีเงินฝากพื้นฐานไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกัน 24 เดือน 4. คุณสมบัติของผู้ฝากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการเป็นผู้มีสิทธิในการเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน <p>หากบัญชีเงินฝากพื้นฐานถูกปรับสถานะเป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์แล้ว ผู้ฝากตกลงยินยอมและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์ทุกประการ และในกรณีที่ผู้ฝากได้ใช้บริการบัตรเดบิตพื้นฐาน (K-Basic Debit Card) คู่กับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ผู้ฝากตกลงชำระค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเดบิตพื้นฐาน (K-Basic Debit Card) ตามอัตราประกาศค่าธรรมเนียมสำหรับบัตรเดบิตกสิกรไทย (K-Debit Card) โดยผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรเดบิตพื้นฐาน (K-Basic Debit Card) เมื่อครบรอบปีการเป็นสมาชิกบัตรเดบิตพื้นฐาน (K-Basic Debit Card)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อบัญชีเงินฝากพื้นฐานถูกเปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นเงินฝากออมทรัพย์แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นบัญชีเงินฝากพื้นฐานได้อีก และผู้ฝากจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ของบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ในกรณีที่ผู้ฝากประสงค์จะใช้บัญชีเงินฝากพื้นฐานอีก จะต้องเปิดบัญชีใหม่และตกลงยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ณ วันที่เปิดบัญชีใหม่ - ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีบัตร K-Basic Debit 1 ใบ - ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรบัตร K-Basic Debit ใหม่กรณีบัตรหมดอายุ - ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝาก



ชื่อผลิตภัณฑ์	เงินฝากพื้นฐาน
ค่ารักษาบัญชี	ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ	1. สาขาของธนาคารกสิกรไทย 2. K-Contact Center 02-8888888 กด 02 3. www.kasikornbank.com
ข้อควรระวัง	ธุรกรรมข้ามเขต ข้ามธนาคาร อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ยกเว้นช่องทาง K PLUS ไม่มีค่าธรรมเนียม
ภาษี	กรณีดอกเบี้ยรับเกิน 20,000 บาทต่อปีจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 15 ตาม หลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
อื่นๆ	ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 64 เป็นต้นไป คู่มครองเงินฝากที่วงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อ 1 สถาบันการเงิน